

**ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH**  
**THỊ ỦY HỒNG LĨNH**

\*

Số 820-CV/Thu

Về việc trang trí ánh sáng đô thị

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Hồng Lĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

- Kính gửi:*
- Ủy ban nhân dân thị xã,
  - UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã,
  - Đoàn công tác của BTV Thị ủy tại cơ sở,
  - Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, trong đó có trang trí ánh sáng đô thị và đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt đô thị của Hồng Lĩnh đã dần khởi sắc. Tuy nhiên, trên các tuyến đường quốc lộ như: Nguyễn Ái Quốc, Quang Trung, Trần Phú và các tuyến phố lớn của thị xã chủ yếu đang trang trí ánh sáng giữa giải phân cách do nhà nước đầu tư, còn 2 bên đường và nhiều tuyến phố, ngõ phố khác chưa được trang trí bài bản, đồng bộ, chưa phát động được phong trào toàn dân tự nguyện, chung tay tham gia trang trí ánh sáng đô thị.

Trong thời gian tới, để từng bước xây dựng thị xã xứng tầm là Trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân, góp phần thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư về trên địa bàn và tạo điểm nhấn đô thị đặc trưng của thị xã Hồng Lĩnh; Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các tổ chức, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

**1. UBND thị xã:**

Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trang trí ánh sáng đô thị trên toàn thị xã; thiết kế các mẫu trang trí ánh sáng 2 bên tuyến đường đảm bảo mỹ quan, đồng bộ, dễ thực hiện, với kinh phí phù hợp để các phường, xã và Nhân dân tham khảo, hoàn thành trước 05/11/2023. Trước mắt tập trung hướng dẫn, vận động Nhân dân trang trí ánh sáng các tuyến đường quốc lộ, các tuyến phố chính như: Đường Quang Trung, Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, đường 3/2, Nguyễn Đồng Chi... Đồng thời khuyến khích Nhân dân tự nguyện thực hiện trang trí các tuyến phố, ngõ phố khác, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các phường, xã, các thôn, tổ dân phố trong từng phường, xã với nhau. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tự trang trí ánh sáng các tuyến đường xung quanh cơ quan và trang trí trong khuôn viên cơ quan mình theo mẫu thống nhất của thị xã và các địa phương. Chỉ đạo trang trí ánh sáng cùng một mẫu trên các tuyến đường chính liên phường, xã, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật việc trang trí ánh sáng nếu cơ sở yêu cầu.

Riêng đối với trang trí ánh sáng đô thị do UBND thị xã trực tiếp thực hiện, đề nghị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ về phương án; đồng thời cân đối ngân sách thị xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác triển khai hoàn thành trước 15/12 âm lịch năm Quý Mão.

Trong quá trình thực hiện cần phát huy tối đa tinh thần tự giác, tự nguyện của bà con Nhân dân; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình lắp đặt và sử dụng.

## **2. UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã:**

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND thị xã, các phường, xã, đảng bộ, chi bộ cơ sở tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thị xã. Với phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*” tạo sự đồng thuận cao, phát huy tối đa tinh thần tích cực, tự nguyện trong tham gia phong trào trang trí ánh sáng đô thị. Đặc biệt phát huy trí tuệ, cách làm linh hoạt, sáng tạo của cán bộ và Nhân dân phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng tuyến đường, ngõ phố, cụm dân cư... Trong quá trình thực hiện cần phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ và các tổ chức cấp dưới của mình bám sát kế hoạch, bám sát cơ sở chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả và đảm bảo an toàn.

## **3. Đảng ủy các phường, xã; đảng ủy, chi ủy các cơ quan, đơn vị:**

Đảng ủy các phường, xã bám sát chủ trương, kế hoạch của thị xã, căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc, hưởng ứng, tham gia tích cực và thực sự có hiệu quả phong trào trang trí ánh sáng đô thị tại địa bàn, đơn vị mình. Chỉ đạo UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện; đồng thời phát động phong trào thi đua mạnh mẽ, sâu rộng giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, các thôn, tổ dân phố và Nhân dân trên toàn phường, xã. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tích cực thực hiện phong trào.

Đảng ủy, chi ủy cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào trang trí ánh sáng tại cơ quan, đơn vị mình, chỉnh trang khuôn viên cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh; đồng thời, phối hợp với các phường, xã để trang trí các tuyến đường xung quanh cơ quan đảm bảo mỹ thuật, thống nhất, đồng bộ.

Phấn đấu hoàn thành việc trang trí trước tết dương lịch năm 2024, chậm nhất trước ngày 15/12 âm lịch năm Quý Mão.

**4. Đoàn công tác của BTV Thị ủy tại cơ sở:**

Thường xuyên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị phụ trách tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào trang trí ánh sáng đô thị. Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng, mắc, kiến nghị đề xuất về Thường trực Thị ủy.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và thực sự có hiệu quả.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Các đ/c UV BTV Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Lê Thành Đông**